

ประเด็นการเมือง ฉบับที่ E1	15 พ.ย. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น นโยบาย โดนัลด์ ทรัมป์	นโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 2024 และผลกระทบต่อประเทศไทย	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา - แผนการกวาดล้าง Deep State ของโดนัลด์ ทรัมป์และการฟื้นฟูประชาธิปไตย - ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและนโยบายทางการเมือง 	



นโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ หลังชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา การชนะการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงปีที่ผ่านมาได้นำไปสู่นโยบายที่มีผลกระทบในหลายด้าน ทั้งในระดับภายในประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ ทรัมป์ได้วางแนวนโยบายที่เน้นความเป็นชาติและการสร้างอำนาจที่เข้มแข็งของสหรัฐฯ นโยบายที่ทรัมป์นำมาใช้มีจุดมุ่งหมายหลักในการปกป้องเศรษฐกิจของประเทศ การสร้างความมั่นคง และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ บทความนี้จะสรุปและวิเคราะห์นโยบายสำคัญของทรัมป์หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งด้วยการประกาศ

นโยบายเศรษฐกิจ ทรัมป์ได้เน้นย้ำการใช้นโยบายปกป้องการค้า (protectionism) เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากสินค้านำเข้า เช่น ภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศคู่ค้า นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ และสร้างงานให้แก่ชาวอเมริกัน การออกนโยบายลดภาษีให้กับบริษัทใหญ่และชนชั้นกลาง (Tax Cuts and Jobs Act) ยังเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ

นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลังจากชนะการเลือกตั้ง ทรัมป์ได้ใช้นโยบาย “America First” ซึ่งเน้นการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เป็นสำคัญ นโยบายนี้ทำให้เกิดการถอนตัวจากความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) และการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าทั้งหลายที่อาจทำให้สหรัฐฯ เสียเปรียบ

นโยบายด้านการทหารและความมั่นคง ทรัมป์ได้เน้นการเพิ่มงบประมาณทางการทหารและการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนากองทัพและเพิ่มจำนวนทหาร รวมถึงเน้นย้ำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกองกำลังนิวเคลียร์ นโยบายนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร เช่น อิสราเอล และการตั้งจุดยืนแข็งกร้าวต่อศัตรู เช่น อิหร่านและเกาหลีเหนือ

นโยบายสิ่งแวดลอม ในด้านนโยบายสิ่งแวดลอม ทรัมป์เลือกที่จะถอนตัวจากข้อตกลงปารีส ซึ่งเป็นข้อตกลงระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยให้เหตุผลว่าส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ นโยบายนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายที่มองว่าเป็นการถอยหลังในความพยายามรับมือกับปัญหาโลกร้อน

นโยบายด้านสังคมและการอพยพ ทรัมป์ได้ผลักดันนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการอพยพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในประเทศ โดยได้มีการผลักดันการสร้างกำแพงชายแดนเม็กซิโก และเพิ่มมาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้น นโยบายดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่เน้นการปกป้องความปลอดภัยของชาติ แต่ก็ได้รับเสียงวิจารณ์ว่ากระทบต่อสิทธิมนุษยชนและภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ ในเวทีโลก

แผนการกวาดล้าง Deep State ของโดนัลด์ ทรัมป์และการฟื้นฟูประชาธิปไตย ในบริบทของการเมืองสหรัฐอเมริกา แนวคิดเกี่ยวกับ Deep State มักถูกใช้เพื่ออธิบายกลุ่มองค์กรและกลไกราชการที่มีอิทธิพลเหนือการบริหารของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกวาดล้างอิทธิพลของ Deep State นี้เพื่อลดอำนาจของกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย และความโปร่งใสของการปกครอง **แนวทางและมาตรการสำคัญ** ทรัมป์ได้ประกาศมาตรการที่เด็ดขาด 10 ข้อ เพื่อทำลาย Deep State และสร้างการปฏิรูปภายในรัฐบาล โดยเน้นการเสริมสร้างอำนาจของประธานาธิบดีและปรับโครงสร้างระบบราชการ ซึ่งรวมถึงการฟื้นฟูคำสั่งพิเศษเพื่อให้ประธานาธิบดีสามารถปลดข้าราชการที่มีพฤติกรรมทุจริต และการปรับปรุงหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองให้ทำงานอย่างโปร่งใส โดยที่ ทรัมป์ยังเน้นความสำคัญของการปฏิรูปศาล FISA เพื่อป้องกันการใช้อำนาจที่ผิดและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐบาลมีความยุติธรรมและโปร่งใสมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดตั้งคณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อเปิดเผยการทุจริตและการแทรกแซงใน Deep State ก็เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนรับรู้ถึงความจริงและสร้างความปรองดองในสังคม

การตอบรับและผลกระทบ การเสนอแผนการของทรัมป์นั้นได้รับความสนใจจากหลากหลายภาคส่วน บางฝ่ายเห็นว่ามาตรการนี้จำเป็นต่อการสร้างรัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชนและโปร่งใส ขณะที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญบางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโครงสร้างการถ่วงดุลอำนาจและการทำงานของหน่วยงานรัฐ

บทสรุป แผนการของโดนัลด์ ทรัมป์ในการกวาดล้าง Deep State สะท้อนถึงความพยายามที่จะสร้างการปฏิรูปภายในรัฐบาล โดยเน้นการเพิ่มความโปร่งใสและลดอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะมีความท้าทายในการนำไปปฏิบัติและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในแง่ของการตอบรับ แต่ก็ถือเป็นแนวทางที่มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูรัฐบาลที่ควบคุมโดยประชาชนอย่างแท้จริง และ

ทรัมป์ ได้ประกาศการจัดตั้ง **กระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (Department of Government Efficiency)** ถือเป็น การเคลื่อนไหวที่สำคัญในการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยมีการมอบหมายให้ อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งระดับโลกด้านนวัตกรรม และวิเวก รามาสวามี อดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและพันธมิตรคนสำคัญ รับผิดชอบในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ซึ่ง ทรัมป์ ระบุว่าบุคคลทั้งสองจะมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างการทำงานของรัฐบาลกลาง เพื่อให้สามารถถอดถอนระบบราชการที่มีความซับซ้อน ลดภาระเปี้ยวที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยกระทรวงนี้จะไม่ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานรัฐบาลใหม่ แต่จะเป็นองค์กรที่ให้คำแนะนำและแนวทางจากมุมมองภายนอก เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐโดยร่วมมือกับทำเนียบขาวและ

สำนักงานบริหารและงบประมาณ (Office of Management and Budget) ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เคยกล่าวถึงบทบาทของ อีลอน มัสก์ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการประสิทธิภาพรัฐบาล (Commission on Government Efficiency) แต่ในปัจจุบันได้มีการยกระดับหน่วยงานดังกล่าวเป็นกระทรวง เทียบเท่ากับหน่วยงานระดับสูงในโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งนี้สะท้อนถึงแนวคิดของทรัมป์ในการนำผู้นำจากภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการทำงานของรัฐบาล ด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากนโยบายของ ทรัมป์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่ง ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย โดยด้านบวกอยู่ที่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคง ด้านลบเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของนโยบายและผลกระทบจากสงครามการค้า ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังนี้

ผลกระทบเชิงบวกจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อประเทศไทย ด้านการค้าและเศรษฐกิจ: นโยบายของทรัมป์ที่เน้นการส่งเสริมการค้าแบบทวิภาคีและลดการพึ่งพากลุ่มการค้าใหญ่ เช่น TPP ช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถเจรจาทางการค้าแบบทวิภาคีและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่เป็นอิสระกับสหรัฐฯ ได้ง่ายขึ้น **การลงทุน** การที่ทรัมป์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคเอกชนและลดกฎระเบียบในสหรัฐฯ อาจกระตุ้นการลงทุนของบริษัทสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มการจ้างงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ **ความมั่นคงและการทหาร** นโยบายที่สนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ช่วยเพิ่มความมั่นคงในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ไทยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคงร่วมกับสหรัฐฯ ได้อย่างแข็งแกร่งขึ้น ส่วน

ผลกระทบเชิงลบ ทำให้เกิดสงครามการค้า นโยบายการค้าที่ทรัมป์ผลักดัน เช่น การขึ้นภาษีนำเข้าจากบางประเทศ อาจส่งผลให้เกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออกไปยังทั้งสองประเทศนี้ **ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสหรัฐฯ เป็นหลัก อาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศไทยไม่สม่ำเสมอ หากทรัมป์มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่รวดเร็วและไม่คงเส้นคงวา **การกีดกันด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายภายใน** การที่ทรัมป์เน้นนโยบายที่เข้มงวดในบางด้าน เช่น การต่อต้านการเข้าเมือง อาจทำให้สหรัฐฯ กีดกันประเทศไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือนโยบายภายในประเทศ ซึ่งอาจสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตอันใกล้

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

อจ.ทท.สมย.วทบ.